

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ (๑๓) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ (๑๓) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักกฎหมายเสนอ ซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. รายงานสรุปการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การขับเคลื่อนข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงกลไกการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีประเด็นการหารือ ประกอบด้วย

๑. การปรับสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Commission on Accreditation: SCA)

๒. กลไกการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ

๓. กลไกการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี

๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม

และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อาคารรัฐสภา โดยมีผู้แทนเข้าประชุมชี้แจง ประกอบด้วย นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๕. ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อมูลเพื่อแถลงข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อมูลเพื่อแถลงข่าวเด่นรอบสัปดาห์ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป